

# ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๐.๔ / ว ๑๕๓๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา จำนวน ๑ ชุด  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ ชุด  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านน้ำอุปโภค บริโภค โดยที่ผ่านมาได้จัดทำคำของบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน รวมถึงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ นั้น

เนื่องจากระบบข้อมูลพื้นฐานงานประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และยังไม่มียังไม่มีข้อมูลความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และการคมนาคม ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำแผนงานระยะยาวในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการ รวมถึงการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี และดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้ข้อมูลในระบบ (e-Report) มาประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงานประปาและถนนในพื้นที่ความรับผิดชอบตามแบบสำรวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ประจำปี ซึ่งจะแจ้งแนวทางและเปิดระบบให้จังหวัดกรอกข้อมูลภายในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสังเกตหรือเสนอแนะประการใด ให้ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ - ๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑